



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

24 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ติดตามเจรจาแก้หนี้ในระบบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, thebangkokinsight, topnews, nationonline, mcot, voicetv)

- นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. และคณะรัฐมนตรี ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จ.น่าน ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการเจรจาแก้หนี้ในระบบในพื้นที่ จ.น่าน และร่วมรับฟังการแก้ปัญหาหนี้ระหว่างประชาชน (ลูกหนี้) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เปิดสถานบริการถึงตี 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., hfocus, sondhitalk, thekey)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงกรณีการติดตามผลกระทบจากการเปิดสถานบริการฉบับล่าสุด 4 ในพื้นที่นำร่อง (กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และสมุย) ว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานอะไรเข้ามา หากมีรายงานตัวเลขอุบัติเหตุต้องดูเรื่องของเวลา และสถานที่นำเข้ามาประมวลกับมาตรการที่กำหนด

- ส่วนกรณีเครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือขอให้ สธ.คัดค้าน ก.การคลัง กรณีจะมีการปรับลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งกังวลจะทำให้ราคาถูกลงและเกิดการตีมากขึ้น ขณะนี้ยังไม่มีการเสนอเข้ามาและยังไม่เกิดขึ้น จึงยังไม่มีความเห็น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

- เครือข่ายเมาไม่ขับสำรวจตามร้านสถานบริการหลังนโยบายเปิดตี 4 พบว่าหลายร้านไม่สามารถบังคับให้ลูกค้าเป่าเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนจะออกจากร้านได้ และมีข้อท้วงติงเรื่องการใช้เครื่องมือแอลกอฮอล์ชนิดเป่าที่ถูกระบุว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ว่าจะใช้ได้หรือไม่ ด้าน นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ยืนยันเครื่องเป่าแอลกอฮอล์สามารถใช้เองได้ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ได้แปลว่า อย.ตรวจแล้วคนธรรมดาใช้ไม่ได้ ต่อไปเมื่อแก้กฎหมายก็ต้องผ่าน อย. หน่วยงานที่จะรับรองเครื่องมือจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม

อย.เตรียมแก้กฎหมายร่างปลดล็อกเครื่องเป่าแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, sondhitalk, news1live, thebangkokinsight, newtv, thailandplus)

- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.แทนเลขาธิการ อย. เผย อย.ได้ดำเนินการแก้กฎหมายให้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจออกจากการเป็นเครื่องมือแพทย์ โดยจัดให้เป็นเครื่องมือทั่วไป หวังให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะสถานบันเทิงสามารถมีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจไว้ใช้คัดกรองผู้ใช้บริการก่อนกลับที่พัก เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากสิ่งส่งตรวจที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ เช่น เลือด น้ำลาย ปัสสาวะ ที่ใช้ในสถานพยาบาลยังคงถูกกำกับดูแลตามกฎหมายเครื่องมือแพทย์โดย อย. เช่นเดิม เบื้องต้นเตรียมเสนอร่างประกาศ สธ. ปลดล็อกเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจออกจากการเป็นเครื่องมือแพทย์แล้ว และขอให้ประชาชนวางใจ เครื่องมือดังกล่าวยังมีประสิทธิภาพในการตรวจวัด โดยมีการควบคุมคุณภาพจากภาครัฐ

เชื่อมโยงข้อมูลบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาและผู้ป่วยจิตเวช

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ศูนย์ข่าวแชนนัล, prd, hfocus, thereporters, thailandplus, js100, opt-news, NBT)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย ผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อเหตุความรุนแรง ร้อยละ 80 เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิต คณะอนก.ข้อมูลระบบบำบัดยาเสพติด จึงเห็นชอบให้เชื่อมระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) กับข้อมูลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ในระบบคลังข้อมูล Health Data Center (HDC) เพื่อติดตามดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาอาการทางจิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนการประเมินผลคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยคำนึงถึงกฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งในส่วนระบบการดูแลข้อมูลของ สธ.ขณะนี้มีความรัดกุมมาก และจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลใดๆ ที่ไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูล

บัตรประชาชนรักษาทุกที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ในฐานะรองประธานคณะกมธ.สร. วุฒิสภา เผย กมธ.สร.ได้ลงพื้นที่ จ.แพร่ เพื่อติดตามความพร้อมการจัดระบบบริการสาธารณสุขรองรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 8 ม.ค.67 พบว่าขณะนี้ จ.แพร่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมของระบบต่างๆ แล้วร้อยละ 80 ส่วนการรักษาข้ามเขตไม่ได้มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นัยสำคัญ แต่พื้นที่ที่มีความกังวลในประเด็นที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้รับบริการ ในด้านความเข้าใจระบบบริการ จำนวนผู้รับบริการ และประเภทผู้รับบริการ ซึ่งได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ให้บริการในระบบ ทั้งนี้คณะ กมธ.เห็นว่าควรจัดทำระบบย่อยรองรับอย่างครอบคลุม ควรกำหนดกลไกการแก้ปัญหาหลังจากดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว และควรออกแบบระบบการประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อนำไปวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลกระทบ หรือผลสัมฤทธิ์ เพื่อโอกาสในการพัฒนาการจัดและให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><u>ขับเคลื่อนเวชภัณฑ์ยาทากันยุง</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., hfocus, amarintv) - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรม คร. เผย ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของประเทศไทยในปี 2567 และจะเสนอให้ รมว.สธ.พิจารณาลงนามออกประกาศสถานการณ์โรคที่ผ่านมาและคาดการณ์ปีหน้า เพื่อมีการเตรียมพร้อมมาตรการควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก อยากรักษาให้ยาทากันยุงเป็นเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวหนึ่ง ต้องไปขับเคลื่อนให้เข้าไปอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทางกรมฯ จะนำเสนอข้อมูลทางวิชาการไปให้ สปสช.พิจารณาเข้าสู่สิทธิประโยชน์เพื่อเบิกจ่ายได้ต่อไป</p>	
<p><u>ข่าวบิดเบือน-ข่าวปลอม</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. - กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยข้อมูลที่แชร์เรื่อง การกดจุดหูสามารถลดความอ้วนได้ เป็นข้อมูลบิดเบือน การกดจุดที่หูสามารถช่วยลดความอยากอาหารได้ แต่อาจไม่สามารถช่วยลดน้ำหนักได้เสมอไป ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตควบคุมอาหาร และออกกำลังกายร่วมด้วย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews - รพ.ราชวิถี ชี้แจงข้อมูลเรื่อง อาบน้ำหลัง 6 โมงเย็น จะทำให้มีม้ามอ่อนแอ ปวดเข่า ความจำไม่ดี ผมหงอก และเลือดจางเป็นข้อมูลเท็จ และไม่มีข้อสนับสนุนทางวิชาการการแพทย์แผนปัจจุบันที่จะสามารถเป็นไปได้</p>	
<p><u>ชายโบท่อมต้องตัดปายประกาศ</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews - ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศ สธ. ให้ผู้ชายโบท่อม หรืออาหารที่มีส่วนผสมโบท่อม ต้องปิดประกาศแสดงข้อความให้ชัดเจนในที่เปิดเผย ณ สถานที่ขาย ระบุข้อความ “ไม่ขายโบท่อม หรืออาหารที่มีโบท่อม เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ ให้แก่ บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร มีผลแล้ววันนี้</p>	
<p><u>แสดงพลังไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า - เครือข่ายนักสาธารณสุขชุมชน แลกเปลี่ยนถึงรัฐบาลในงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 ขอให้รัฐบาลภาคการเมือง ภาคอุตสาหกรรม และการพาณิชย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้เยาว์และเยาวชนมากกว่าผลกำไรและภาษีที่จะได้รับจากบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีข้อเสนอแนะ 1) ขอให้คงมาตรการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ป็นนักสูบหน้าใหม่ 2) ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเฝ้าและระวังบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ และไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากกรณีปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า 3) รัฐควรเร่งเข้าร่วมลงนามในพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย ของ WHO เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายในประเทศ และเป็นกรสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาในระดับนานาชาติ 4) เร่งรณรงค์และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ทุกภาคส่วน ให้ทราบและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากกลยุทธ์การตลาดล่าเหยื่อเยาวชน และการแทรกแซงรูปแบบต่างๆ ของอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้า</p>	
<p><u>มั่วสุ่มปาร์ตี้เสพยา</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด), เว็บไซต์ไทยรัฐ - ดร.บุกทองคาราโอเกะภายในโรงแรมเคน อินน์ รีสอร์ท ต.ท่าเสา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ทลายปาร์ตี้เยาวชนชายหญิงมั่วสุ่มดื่มสุรา-เสพยา รวม 63 คน พบของกลางทั้งยาบ้า ยาเค และปืนแบล็กกัน 1 กระบอก ทั้งนี้ ใน 63 ราย พบกลุ่มวัยต่างกัน จึงดำเนินคดีต่างกัน โดยคัดแยกกลุ่มผู้ต้องหาอายุเกิน 18 ปี ดำเนินคดีข้อหาเสพยาบ้าและส่งตรวจสารยาเค ส่วนกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีถึง 22 คน ประสานสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำ และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติด พร้อมเตรียมแจ้งความผิดกับโรงแรมฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>	
<p><u>ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้น</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, moneyandbanking) - WHO เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 52% ในรอบ 1 เดือน ปัจจุบันการฉีดวัคซีนยังคงป้องกันการเกิดโรครุนแรงและการเสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์ JN.1 รวมถึงสายพันธุ์อื่นๆ ของไวรัสโควิด 19 ได้ และยังแนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สภาพอากาศ-อุบัติเหตุเรือล่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชม.ข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักกระวังเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก อ่าวไทย-ทะเลอันดามัน มีคลื่นสูง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ฝุ่นละอองระยะนี้มีน้อย การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ch8)</p> <p>- ศรชล.ภาค 3 รับแจ้งเหตุ เรือพรสวรรค์ จมทะเลบริเวณเกาะตอรินลา (เกาะไข่) จ.พังงา มี นทท. 14 ราย ปลอดภัย 12 ราย สูญหาย 2 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สวพ.91, sondhitalk, news1live, NBT</p> <p>- กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุเรือแคทมารานจากเกาะล้านเข้าฝั่งล่ม ลอยอยู่กลางทะเลพัทยา จึงรีบเข้าช่วยเหลือ นทท.เป็นชาวต่างชาติ 26 ราย คนไทย 2 ราย คนขับ 1 ราย พบมีผู้บาดเจ็บ 6ราย จนท.ช่วยเหลือปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาค 3 รับแจ้งเหตุเรือนอกติกา เป็นเรือไต้วิ่ง เกยโขดหินเรือทะเล น้ำเข้าห้องเรือจำนวนมาก บริเวณเกาะเขียว จ.กระบี่ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3 ราย นำกลับเข้าฝั่งส่ง รพ.วชิระภูเก็ต อย่างปลอดภัย</p>	